

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนราธิวาส (ก.จ.นราธิวาส)
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนราธิวาส (ก.จ.นราธิวาส) ได้ประชุมพิจารณาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีมติรับทราบและเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนราธิวาส (ก.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

๒. รับทราบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๒.๑ รับทราบ สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

(ภาคผนวก ก.)

๒.๒ รับทราบ การผ่านทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบจ. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ราย ซึ่งครบกำหนดการทดลองปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ครั้งที่ ๑		ครั้งที่ ๒	
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	นายวัชรวีร์ เสฎฐธนกิจกุล	นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด อบจ. ๒๔-๑-๐๑-๓๓๐๒-๐๐๑	✓		✓	

๒.๓ รับทราบ การให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายมุฮัมมัดอาซิม บากา ตำแหน่ง คนงาน (กลาสีเรือ) เลขที่ตำแหน่ง ๐๒-๐๑-๐๑๐ ฝ่ายนิติการ สังกัด สำนักปลัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท

๒.๔ รับทราบ การมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก (ภาคผนวก ข.)

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนไปสังกัดอื่น จำนวน ๑ ราย

ได้แก่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดปัจจุบัน	ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอโอน	เหตุผล ที่ขอโอน	วันที่ ขอโอน	หมายเหตุ
๑	นางวิภารัตน์ อ่อนแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต	หัวหน้าฝ่ายวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เงินเดือน ๔๔,๒๘๐ บาท กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นราธิวาส ๒๔-๑-๒๕-๒๑๐๑-๐๐๓	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เงินเดือน ๔๔,๒๘๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ๓๑-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒	- เพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์ ในการทำงาน และ ๕ ดู แล ครอบครัว	๑๕ ก.ค. ๖๗	- ให้โอนไม่ก่อนวันที่ ก.จ.นราธิวาส ให้ ความเห็นชอบ

๓.๒ เห็นชอบ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัด จำนวน ๑ ราย ได้แก่

ที่	ชื่อ - สกุล/ วุฒิการศึกษา	ตำแหน่ง/สังกัดปัจจุบัน	ตำแหน่ง/สังกัดที่รับโอน	เหตุผล ที่ขอโอน	วันที่ รับโอน	หมายเหตุ
๑	นายอาสมิ มะอาลี นิติศาสตรบัณฑิต	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เงินเดือน ๔๒,๖๒๐ บาท เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๕๗-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑	หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เงินเดือน ๔๒,๖๒๐ บาท อบจ.นราธิวาส ๒๕-๑-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑	- เพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์ ในการทำงาน และ ๕ ก ล ี บ ภูมิสำเนา	๑ ก.ค. ๖๗	- รับโอนไม่ก่อนวันที่ ก.จ.นราธิวาส ให้ ความเห็นชอบ - รายงานตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ว่าง พร้อมแจ้ง วิธีดำเนินการ สรรหาโดยการ รับโอน ต่อ ก.จ. นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๗

๓.๓ เห็นชอบ ให้ส่งเรื่องการร้องทุกข์คำสั่งพักราชการ นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส กรณีต้องจำคุกโดยคำพิพากษาและได้ถูกควบคุม ชัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้า
วันแล้ว ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนราธิวาสต่อไป

๓.๔ มีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการดำเนินการส่งประเด็นและข้อสำคัญในการสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเพื่อดำเนินการและตอบกลับภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

- เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยออกไปอีก ๓๐ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน



(นางสาวสุนิมา ทาสกุล)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ.นราธิวาส
ผู้ตรวจสอบ



(นายวิสูตร เปี่ยมสุวรรณ)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ.นราธิวาส
ผู้ตรวจสอบ



(นายเปาซี เลาะแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
เลขานุการ ก.จ.จ.นราธิวาส
ผู้รับรอง

สรุปผลการประชุม ก.จ.
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

๓. ท้าหรือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

- เห็นชอบให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวสุกฤดา ชูสิงห์

๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพัฒนาและคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

- เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลงานของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีมติเห็นชอบจำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการพัฒนาเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๗๐ คน

๒. หลักการการประเมินผลงาน

ที่	ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่เสนอขอประเมินผลงาน		คณะกรรมการประเมินผลงาน	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ		
๑	ครู	ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ	๑. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๑ ๒. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๒ ๓. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๓	กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งครู, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ศึกษาานิเทศก์, ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ที่มีระดับตำแหน่งหรือวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งนี้ หมายรวมถึงผู้ที่เกษียณอายุราชการ
๒	รอง ผอ.สถานศึกษา	รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ	๑. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๑ ยกเว้นตำแหน่งครูและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ๒. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๒ ๓. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๓ ยกเว้นตำแหน่ง ประภทวิชาการ	กลุ่มที่ ๒ อสมช. ๒๕๖๓-๒๕๖๕



- ๒ -

ที่	ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่เสนอขอประเมินผลงาน		คณะกรรมการประเมินผลงาน	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ		
๓	ผอ. สถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ	๑. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๑ เฉพาะตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๒. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๒ ๓. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๓ ยกเว้นตำแหน่ง ประเภทวิชาการ	ได้แก่ วิทยฐานะเอกอำนวยการ ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป ทั้งนี้ หมายรวมถึง ผู้ที่เกษียณอายุราชการ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการประเภทอื่น หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - ทรงคุณวุฒิ, ประเภทอำนวยการ
๔	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ	๑. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๑ เฉพาะตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ๒. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๒ ๓. คณะกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มที่ ๓ ยกเว้นตำแหน่ง ประเภทวิชาการ	ระดับต้น - สูง, ประเภทบริหาร ระดับต้น - สูง หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ, ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น ระดับกลาง - สูง, ประเภท บริหารท้องถิ่นระดับกลาง - สูง โดยมีประสบการณ์ การปฏิบัติราชการ ด้านการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี้ หมายรวมถึง ผู้ที่เกษียณอายุราชการ

เงื่อนไขการประเมินผลงาน

๑. มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา วิชา หรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับผลงานที่ประเมิน
กรณีมีเหตุผลความจำเป็นให้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา วิชา หรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับผลงานที่ประเมิน
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.

๒. ไม่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันกับผู้เสนอขอประเมิน

๓. มีวิทยฐานะหรือระดับตำแหน่งที่สูงกว่าวิทยฐานะผู้ที่เสนอขอประเมินผลงาน



๓. แผนการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เพิ่มเติม เพื่อรองรับ การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีครอบคลุม คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ที่	การดำเนินการ	เดือน/ปี						
		เม.ย. ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๗	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๗
๑	รับสมัครผ่านระบบออนไลน์	↔						
๒	ตรวจสอบคุณสมบัติ	↔	↔					
๓	อบรมพัฒนาและคัดเลือกผู้ผ่านการพัฒนา		↔	↔	↔			
๔	ขอความเห็นชอบขึ้นบัญชีเป็นคณะกรรมการฯ				↔	↔		
๕	ดำเนินการตรวจประเมินผลงาน						↔	↔



0003131
 วันที่ 24 เม.ย. 2567

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๐๒.๓/๖๖๓๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนารายณ์ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการ
สอบคัดเลือกและการคัดเลือก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๒๕๖/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียม
การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นหรือผู้ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายหักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับ
ในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก และข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบวรรคสี่
ของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้ การดำเนินการสรรหาข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ก.จ. ก.ท. และ ก.สบต. มอบให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.
จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการสรรหา สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงิน
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน. นางสาวดาริน รังสิวารัตน์

โทร. ๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๖๘





คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ ๒๕๖/๒๕๖๗

เรื่อง การมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก

ตามที่ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายหักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก และข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบวรรคสี่ ของประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๘.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนดให้ การดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มอบให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการสรรหา สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการให้นำระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปโดยเรียบร้อย รวดเร็วและคล่องตัว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในจังหวัดนั้น ๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายขจร ศรีชวโนทัย)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

